



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. มาเลเซีย

- นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่

### ๒. สาธารณรัฐอินเดีย

- สาธารณรัฐอินเดียเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตคดีข่มขืนเด็กหญิงอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี

**๑. มาเลเซีย : นายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ (วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)**

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ กำหนดวันเลือกตั้งในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีผู้นำพรรคฝ่ายค้านอย่าง ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด ในวัย ๙๒ ปี เข้าสมัครรับเลือกตั้งด้วย โดย ดร. มหาธีร์เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึง ๒๒ ปี ก่อนลาออกในปี ๒๕๕๖ และกลับมาอีกครั้งเพื่อโค่นล้มพรรค United Malays National Organisation-UMNO ของนายนาจิบ ที่ครั้งหนึ่ง ดร. มหาธีร์เคยเป็นผู้นำพรรค โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ดร. มหาธีร์จะเข้าร่วมกับพรรคคู่แข่งตลอดกาลอย่างกลุ่มพันธมิตรประชาชน ซึ่งนำโดยนายอันวาร์ อิบราฮิม

ก่อนหน้าการยุบสภา รัฐบาลผสมกลุ่มแนวร่วมแห่งชาติของนายนาจิบ มีที่นั่ง ๑๓๑ จาก ๒๒๒ ที่นั่งในสภา สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นมีประเด็นถกเถียงกันว่ารัฐบาลนายนาจิบพยายามจะผูกขาดอำนาจทางการเมือง โดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่ามีการแบ่งเขตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งสมาชิกพรรคฝ่ายค้านบางคนได้วิจารณ์เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งว่าโดยปกติมาเลเซียจะจัดการเลือกตั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้กลับกำหนดให้เลือกตั้งกลางสัปดาห์ ซึ่งเหมือนเป็นการจงใจให้มีผู้มาลงคะแนนเสียงน้อยลง อนึ่ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งดังกล่าว

ในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนมาเลเซียไม่พอใจการบริหารประเทศของนายนาจิบ โดยเฉพาะในกรณีความผิดพลาดในการบริหารกองทุน 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ของรัฐบาล โดยนายนาจิบถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นกรณีการเงินหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ถูกขโมยไปจากกองทุน ซึ่งนายนาจิบเคยอ้างว่าจะนำไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค และพลังงาน แต่กลับปรากฏเงินฝากในบัญชีส่วนตัวจำนวน ๖๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ นายนาจิบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และอ้างว่าเงินดังกล่าวได้มาจากเงินบริจาคจากราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย

พรรค United Malays National Organisation-UMNO ของนายนาจิบ เป็นพรรคเก่าแก่ที่มีอำนาจมาตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช ในปี ๒๕๐๐ แม้จะได้รับคะแนนเสียงลดลงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๖ แต่ก็ยังถือว่าได้รับเสียงส่วนใหญ่ สามารถตั้งรัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม นายนาจิบได้ให้คำมั่นว่าหากพรรคของตนได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชาชนมาเลเซียจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา : [www.cnn.com](http://www.cnn.com) (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)

[www.wsj.com](http://www.wsj.com) (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)

[www.jakartaglobe.id](http://www.jakartaglobe.id) (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)

**๒. สาธารณรัฐอินเดีย : สาธารณรัฐอินเดียเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตคดีข่มขืนเด็กหญิงอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี (วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)**

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐบาลอินเดียเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตคดีข่มขืนเด็กหญิงอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ภายหลังจากที่ นาย Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอินเดีย เรียกประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อหาทางออกในกรณีดังกล่าว เนื่องจากคดีข่มขืนเด็กและเยาวชนได้สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวอินเดียอย่างมากจนเกิดการประท้วงขึ้นจากกรณีการข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงมุสลิมวัย ๘ ปี ในรัฐจัมมู

และแคชเมียร์ โดยมีผู้นำท้องถิ่นของพรรค Modi's Bharatiya Janata ออกมาแสดงตัวเข้าข้างกลุ่มชายผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเหยื่อจำนวน ๘ คนแล้ว

นาง Swati Maliwal ผู้นำกลุ่มกรรมการเดลีเพื่อสตรี ซึ่งเป็นแกนนำในการประท้วงที่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อกดดันให้มีการกำหนดโทษที่รุนแรงมากขึ้นในคดีข่มขืน รวมทั้งต้องการให้มีการกำหนดโทษประหารด้วย ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดโทษที่รุนแรงมากขึ้นในคดีข่มขืน อาทิ ภายหลังกรณีข่มขืนและฆ่าเด็กสาววัย ๒๓ ปี เมื่อปี ๒๕๕๕ ได้มีการแก้ไขกฎหมาย Nirbhaya ซึ่งมีการเพิ่มบทลงโทษความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงเพิ่มระยะเวลาการคุมขังและให้มีโทษประหารชีวิตในบางคดีด้วย ทั้งนี้ จากรายงานคดีข่มขืนกว่า ๔๐,๐๐๐ ฉบับ ในปี ๒๕๕๙ ชี้ให้เห็นว่าเหยื่อในคดีข่มขืนร้อยละ ๔๐ เป็นเยาวชน โดยสื่ออินเดียมีการนำเสนอข่าวการล่วงละเมิดทางเพศประมาณ ๑๐๐ ข่าวต่อวัน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษในกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอินเดียและลงนามโดยประธานาธิบดี จึงสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการในกฎหมายดังกล่าวมีการเพิ่มบทลงโทษขั้นต่ำของคดีข่มขืนจากโทษจำคุก ๗ ปี เพิ่มเป็น ๑๐ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และมีการแนะนำให้ใช้มาตรการเร่งรัดกระบวนการศาลในคดีข่มขืนด้วย

ที่มา : [www.reuters.com](http://www.reuters.com) (๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)

[www.cnn.com](http://www.cnn.com) (๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)

นางสาวกัลยา ดวงทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑